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การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2555 

สมาคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย หรือ เอ ไอ ประเทศไทย 

วันเสาร์ท่ี 25 สิงหาคม 2555 

บ้านเซเวียร์ ราชวิถี12 กรุงเทพมหานคร 

ผู้เข้าร่วม 

มีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมจ านวน 66 คน  

ประธานที่ประชุม 

คุณสมชาย หอมลออ ประธานสมาคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น. 

วาระการประชุม 

วาระ 1 กล่าวต้อนรับและแนะน าภาพรวมการประชุม 

คุณสมชาย หอมละออ ประธานสมาคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย(เอ ไอ ประเทศไทย)

กล่าวต้อนรับสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวทักทายสมาชิกและผู้สังเกตุการณ์และกล่าวถึงการส่งเสริมและ

ปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศและทั่วโลกโดย เอ ไอ เป็นองค์กรนานาชาติมีสมาชิกนับล้านคน มีมากกว่า 50 

ประเทศทั่วโลก ถึงแม้ว่าทางกฎหมายเราจะตั้งแบบนิติบุคคลก็ตาม 

 ในปีท่ีผ่านมามีเหตุการณที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับมนุษยชนมากมาย โดยทั่วไปคลี่คลายไปในทางที่ดีในหลาย

ประเทศ แต่ในซีเรียยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีรุนแรงอยู ่

 ในเอเชียในพม่ามีสถานการณ์ที่ดีขึ้นมาก สมาชิกในไทยร่วมกับในทั่วโลกเคลื่อนไหว เมื่อวาน(วันที่ 24

สิงหาคม 2555) พม่ายกเลิกการควบคุมสื่อมวลชนแล้ว 

 ในประเทศไทยถึงแม้สถานการณ์จะคลี่คลายไปเยอะหลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงสองปีที่ผ่านมาแต่

ต้องยอมรับว่า เสรีภาพในแสดงความคิดเห็นยังมีข้อจ ากัดอยู ่ 
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ซึ่งความรุนแรงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเกิดจากความเหลื่อมล้ า ความอยุติธรรมในสังคม เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรม ปัจจุบันปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

 โดยเฉพาะเรื่องโทษประหารชีวิต บางคนอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย มีเพียงหนึ่งหรือสองคนที่ถูก

ประหารชีวิต แต่โทษนั้นเป็นตัวชี้วัดว่าสังคมที่เราอยู่นี้ได้เห็นสิทธิหรือคุณค่าในชีวิตมากเพียงใด ควรจะยกเลิก

และการยกเลิกนั้นมีความส าคัญ ผมคิดว่าเรารณรงค์เรื่องนี้ให้สังคมเห็นคุณค่าและความหมายของชีวิต  แต่

ฝ่ายบริหารก าลังเร่งรีบที่จะประหารผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติด 

 ปัญหาน้ีก าลังท้าทายเป็นอย่างมากหวังว่าทุกท่านจะร่วมประชุมได้จนเสร็จสิ้น ขอต้อนรับทุกคนสู่การ

ประชุมครับ 

วาระที่ 2 เสวนา “สิทธิมนุษยชนกับโทษประหารชีวิต” 

แนะน าวิทยากร  

คุณสมศรี หาญอนันทสุข อดีตเคยเป็นประธาน เอ ไอ ประเทศไทย 2 สมัยและเป็นสมาชิกตลอดชีพ 

ของ เอ ไอ ประเทศไทย ที่ผ่านมาเคยท างาน BBC ภาคภาษาไทย ปัจจุบันท างานที่ทีวีไทย 

คุณชูวัส ฤกษ์ศิริสุข อดีตเป็นผู้สื่อข่าวเนชั่นและเป็นบรรณาธิการข่าวของ a day weekly ปัจจุบันเป็น

บรรณาธิการข่าวท่ีประชาไท จัดรายการ Wake Up Thailand ที่สถานีโทรทัศน์ Voice TV 

คุณสมศร ีหาญอนันทสุข 

 กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มีผู้ประสานงานภูมิภาคและมีสมาชิกที่เป็นชาวต่างชาติเยอะขึ้น ในส่วนของโทษ

ประหาร ยังจะร่วมกิจกรรมกับเอ ไอ อยู่ถึงแม้จะท างานอยู่ในทีวีไทยแล้ว การมีโทษประหารคือการบ่งบอกว่า

กระบวนยุติธรรมในระบบปกติที่ไม่เวิร์กและสังคมยอมรับความรุนแรงในเรื่องนี้ เชื่อหรือไม่ว่าประเทศที่อยู่ติด

กับเรา ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปหมดแล้วยกเว้นมาเลเซีย ที่พม่าถึงแม้จะมีแต่ไม่มีในทางปฎิบัติ แต่พม่า ลาว 

เราไม่ได้ข่าวเรื่องโทษประหาร ตามกฎหมายยังมีอยู่แต่ไม่เคยท า อาจจะอยู่ที่ศาสนาด้วย 

 การที่คุณไม่เห็นด้วยกับโทษประหาร ไม่ได้แสดงว่าคุณต้องเห็นด้วยกับการก่ออาชญากรรม  ความ
ขัดแย้งสองปีที่ผ่านมา มีความเห็นที่ เกิดขึ้นของบางคนว่าผู้น าของทั้งสีควรจะถูกประหารชีวิต อะไรที่เราไม่
สะใจอย่าให้ไปถึงเรื่องที่ต้องเอาชีวิตกัน 
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วิทยานิพนธ์ที่ท าที่มหิดล ท าเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับโทษประหาร เกิดจากความรู้สึก ที่อยากรู้มากๆ 
เกี่ยวกับโทษประหาร เพราะสังคมเราเป็นเมืองพุทธ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เวลาที่คุยกับคาทอลิกหรือ
โปแตสแตนซ์ไม่ค่อยมีปัญหาแต่พูดคุยกับคนพุทธมักมีปัญหา จากการที่ไปสัมภาษณ์มาทุกภาคทั่วประเทศมี
พระสงฆ์ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโทษประหารหรือส่วนใหญจะตอบแบบเลี่ยงบาลี แต่มีพระที่เคยเป็นนัก
กิจกรรมที่สวนโมกข์ตอบแบบไม่ชัดเจน ในขณะที่พระสงฆ์ที่เป็นสายวัดป่าหรือหลวงพี่ไพศาลมีค าตอบที่ชัดเจน
ในเรื่องนี้ จึงต้องเขียนในรายงานวิทยานิพนธ์ว่าอดีตนักกิจกรรมก็ไม่ได้ช่วยอะไร ในวิทยานิพนธ์มีบางค าตอบที่
บอกว่าศีล 5 ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ฆ่า เกิดการตีความ ในภาษาอังกฤษ ศีลข้อที่ 1 คือ Reclaim ไม่ได้บอกว่าให้
หยุดฆ่า  

พระพุทธเจ้าเป็นนักสิทธิมนุษยชนคนส าคัญของโลก ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดคือปฎิญญาสากล ใน
สมัยนั้นไม่มีสิทธิมนุษยชนแต่พระพุทธเจ้าพูด ทุกอย่างกลับสู่ปัญหา 
ได้ร่วมกับ พระสงฆ์อีกในงาน สสส. ถามว่าพระสงฆ์รุปใดที่เห็นด้วยกับโทษประหาร มีหลายรูปที่ยกมือและบาง
รูปยืนขึ้น ท าให้ประหลาดใจว่าท าไมหลวงพี่ถึงเป็นได้ขนาดนี้ จนท าให้คิดว่ายนี่ไม่ใช่ศาสนาพุทธแล้วแบบนี้ 

คุณชื่นสุข อาศัยธรรมกุล   

 การที่เรายังเห็นโทษประหารอยู่ในประเทศแสดงว่ากระบวนการยุติธรรมของเราไม่มีประสิทธิภาพถึง

ต้องลงโทษความผิดด้วยการประหารชีวิต และเป็นตัวชี้วัด บ่งชี้ว่าสังคมไทยเรายังเห็นความรุนแรงปกติใน

สังคมถึงขนาดที่ว่าเราเห็นด้วยกับการฆ่าคนว่าไม่มีความผิด อีกหลักคือถึงแม้ว่าเราเห็นด้วยกับการยกเลิกโทษ

ประหารไม่ใช่ว่าเราเห็นด้วยกับการก่ออาชญากรรม ถ้าเราเลิกจะท าให้อาชญากรรมยังมีหรือเปล่าเป็นเงื่อนไขที่

เราต้องพิจารณาต่อไป ส าหรับสังคมไทยที่เรียกตัวเองว่าเป็นสังคมพุทธ พระสงฆ์ที่ถือว่าเป็นตัวแทนของ

พระพุทธศาสนาก็ไม่สามารถตอบค าถามของเราได้ เป็นข้อคิดให้เราได้ว่าเราไม่อาจจะหวังพึ่งคนในศาสนา แต่

อาจจะเป็นเราเองที่เรียกตัวเองว่านักสิทธิมนุษยชนจะสามารถให้ค าตอบและมีบทบาทส าคัญในการ

เปลี่ยนแปลงนั้น 

คุณชูวัส ฤกษ์ศิริสุข 

 ผมรู้จักองค์กรนิรโทษกรรมสากลแห่งประเทศไทย แล้วมันสร้างแรงบันดาลใจให้ผม เกิดความสงสัยว่า

ท าไมต้องนิรโทษกรรม ท าไมมีเครือข่ายขนาดนี้และท าไมโลกต้องรณรงค์เรื่องนี้ ผมมีภาพของนิรโทษกรรมมา

จากโทษของนักการเมือง มีค าต่อมาคือ นักโทษการเมืองคืออะไร องค์กรนิรโทษกรรมสากลรวมถึงประเทศไทย 
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สร้างแรงบันดาลใจให้ผมได้เรียนรู้และรู้จักความเป็นมนุษย์นิยม เพราะมันต้ังค าถามกับเราว่าใครควรจะอยู่

หรือใครควรจะตาย ใครควรจะถูกกระท าให้ตายด้วยน้ ามือคนอ่ืน  

แต่ผมไม่เข้าใจว่าเมื่อปีที่แล้วผมเอาข่าวนี้ที่เกี่ยวกับแอมเนสต้ีไปอ่าน มีน้องๆ ในแอมเนสต้ีบอกว่าเขา

เปลี่ยนชื่อแล้ว เกิดการต้ังค าถามว่า มันไม่ได้ถูกถามกับคนไทย ไม่ได้ถูกถามต่อ ท าให้ไม่เกิดแรงบันดาลใจหรือ

สร้างแรงจูงใจให้คนไทย ท้ังหมดที่ผมพูดจะเชื่อยมายัง 

ถ้ามีเกาะเกาะหนึ่งที่ไม่มีโทษประหารชีวิต เวลาที่คุณพูดถึงเกาะหมายถึงพื้นดินที่งอกออกมาจากทะเล 

แต่ฐานของมันกว้างใหญ่ไพศาสลและฐานนั้นๆ คือ ฐานของการเคารพในมนุษย์นิยม มนุษย์ที่มีผิดมีถูกมี

พลาดได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นผมถึงทะเลาะกับเพื่อนๆ ตลอด จนวันนี้ไม่ค่อยมีเพื่อน เพราะไม่เชื่อเรื่องคนดี

คนเลว เชื่อว่าในการกระท า ดีในหลายๆ เรื่อง เลวในหลายๆ เรื่อง ทุกคนมีความดีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ขึ้นอยู่กับสถานที่ สิ่งแวดล้อม มันจึง เมื่อมีโทษประหารชีวิต คนที่คิดจะฆ่าใคร คือการก่ออาชญากรรม

เหมือนกัน เพราะเกิดจากการหุนหันพลันแล่น การรู้เท่าไม่ถึงการ ถูกกดขี่ กดดัน และกระท าอาชญากรรม

รุนแรงลงไป โทษประหารชีวิตจึงไม่เกี่ยวกับคนเหล่านี้ แต่ถ้าคนที่ต้ังใจท าเขาต้องการอะไรเขาต้องการผลิต

ความกลัว นั่นแปลว่าเราตกอยู่ภายใต้ความกลัวนั้น โทษประหารชีวิตมันถือเป็นความมักง่ายของเราในสังคมที่

ยอมรับให้มีโทษประหารชีวิตเกิดขึ้น 

ความเป็นมนุษย์ที่หลากหลายเพราะมนุษย์มีความแตกต่างทางความคิดความเชื่อ ถ้าคุณเป็นมนุษย์

คุณต้องยอมรับในความแตกต่างของความเชื่อ บางคนเชื่อในศาสนาหนึ่ง บางคนเชื่อในการเมืองแบบหนึ่ง 

แม้กระทั่งบางคนก็เชื่อว่ามนุษย์ที่มีลมหายใจอาจจะไม่มีคุณค่าของความคิดความเชื่อก็ ได้ถึงได้ตายแทน

ศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่ เมื่อเรารับความแตกต่างนั้นได้ เมื่อใดที่เกิดอาชญากรรม เกิดความขัดแย้งขึ้นและ

จ าเป็นต้องจัดการในความสงบเรียบร้อย เราจะจัดการกับมันอย่างไร ถ้าเราคิดว่ามนุษย์ที่ค่าเท่ากัน เมื่อเราต้อง

จัดการในนามของความสงบเราจะสามารถชี้ถูกชี้ผิดว่าเขาอยู่ร่วมกับเราไม่ได้ เขาเป็นภัยกับเรา และเขาแค่อยู่

ร่วมกับเราไม่ได้ นานคือฐานใหญ่ของโทษประหารชีวิต รวมถึงความคิดทางการเมือง ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ท่ี

แยกล าบากมากว่าอะไรดีอะไรเลว จนตอนนี้ไม่เห็นองค์กรไหนที่จะท างานรณรงค์เรื่องนักโทษการเมือง ใน

ประเทศไทย ซึ่งประชาไทไปเน้นทีเรื่อง 112 ส่วน แอมเนสต้ีไปเน้นเรื่องโทษประหารชีวิต หลังเราเริ่มเห็นว่า
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ประเด็นเรื่อง 112 และเรื่องนิรโทษกรรมทางความคิดเป็นเรื่องเดียวกัน ส าหรับผมแล้วนักโทษประหารชีวิตและ

นักโทษที่โดน 112 อยุ่บนฐานเดียวกัน หวังว่าจะไม่มีนักโทษแบบนี้ นั่นคือเรายอมรับความแตกต่างได้ 

ที่นอร์เวย์ ที่เกิดการยิงเด็กนักเรียนที่ค่ายเยาวชนหลังจากไปวางระเบิดที่กรุงออสโลว์ มีสติครบถ้วน 

และที่นอร์เวย์ไม่มีโทษประหารชีวิตมาตั้งแต่ปี 1700 ผมพยายาม หาข้อมูลว่าสื่อที่นั่นท าอย่างไรถึงไม่มีการยั่วยุ

ให้เกิดการแก้แค้นกับนายเดวิดและน าโทษประหารชีวิตกลับมา ทั้งที่เป็นเรื่องอาชญากรรมรุนแรง สังคมแบบ

ไหนจะเกิดการันตีไม่ให้เกิดโทษประหารชีวิตได้ ปรากฎว่าสื่อในนอร์ เวย์น้อย ผมมานั่งวิเคราะห์ว่า มันมาจาก

โครงสร้างว่าล าพังเราถูกปลูกฝังว่าทุกคนเป็นมนุษนิยม ยอมรับในความแตกต่าง อภัยกัน ในระดับประเทศ มัน

ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยในการลงโทษประหารชีวิต หรือตอบโต้ สังคมที่จะท าให้เกิดการเคารพความแตกต่างใน

ความคิดและเป็นมนุษนิยม จ าเป็นท่ีต้องเกิดในสังคมที่มีความยุติธรรม 

คุณชื่นสุข อาศัยธรรมกุล   

 เราต้องเข้าใจในมนุษย์ก่อนว่ามนุษย์ไม่ได้ดีตลอดชีวติ ชั่วไม่ได้ชั่วตลอดเวลา มีบางช่วงที่เราเกิดความ

ผันแปร แต่ดีชั่วก็ไม่มีอะไรตัดสิน ท าให้เราคิดละเอียดมากขึ้นกับการเป็นมนุษย์ของเรา ถ้าวันหนึ่งมีคนลุก

ขึ้นมาท าร้ายคนอ่ืนแสดงว่าเขาเป็นคนชั่วเราต้องการตัดเขาออกไปจากสังคมนี้ จะมีทางออกหรือไม่ คุณชูวัสก็

ใฝ่ฝันถึงประเทศที่เรียกว่าเกาะสวรรค์เราจะท าสังคมไทยให้เป็นเกาะสวรรค์ที่นึกถึงความแตกต่าง หลากหลาย

ของคน ตระหนักถึงความผิดพลาดของคนที่หมายความว่าเขาไม่ได้พลาดไปตลอดชีวิตได้หรือไม่ เป็นสิ่งที่เรา

ต้องคิดและเชื่อมโยงกับโทษประหาร ถ้าเรายอมรับความแตกต่างหลากหลายความดีชั่ว โทษประหารก็ไม่

จ าเป็น 

คุณสมศรี หาญอนันทสุข 

 ถ้าพูดถึงนอร์เวย์ พูดถึงอังกฤษ พูดถึงเรื่องข่มขืนฝรั่งที่ภูเก็ต แม่ของแคทเทอรีนก็บอกว่าต้องถูก

ประหาร กรณีของคนแบรดเล่ย์ ที่เกิดขึ้นปีท่ีแล้ว ที่เกิดการข่มขื่นฆ่าผู้หญิงแล้วฝังศพไว้ข้างบ้านตัวเอง ตอนแรก

เจอเพียงกรณีนึง แต่เมื่อขุดต่อไปพบศพมากขึ้นเรื่อยๆ พอพูดถึงสื่อนึกถึงได้เลยว่าความ รู้สึกว่าจะมีการ

เรียกร้องให้เกิดโทษประหารมั้ย และสื่อไม่ได้โหมให้เกิดข่าวแบบนั้นเพราะว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้ว 

 สื่อพาดหัวเลยว่าจ าคุกตลอดชีวิตเป็นเรื่องใหญ่ในอังกฤษมาก สื่อมีส่วนในเรื่องนี้มาก ประเทศอียู ต้อง

ยกเลิกโทษประหาร สื่อเองเข้าใจแค่ไหน อะไรคือการลงโทษที่แท้จริง การฆ่าคนการก าจัดคนให้ออกจากสังคม 
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แล้วเราจะเป็นอาเซียนเราน่าจะได้เรียนรู้อะไรจากอียูมากเลย อาเซียนเราปลอดจากโทษประหารชีวิตได้มั้ย 

ยกเลิกได้มั้ย เขมรเลิกแล้ว ฟิลิปปินส์ ก าลังจะเลิก ในประเทศไทยยังไม่มีเพราะเป็นฐานเสียงในระดับล่างๆ 

ต้องการโทษประหารชีวิตมากๆ จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเรียนรู้จากอียู สิงคโปร์ คงจะคัดค้านแต่ก็เริ่มแผ่วลงไป 

เวียดนาม มาเลเซีย ก็ต้องสู้ต่อไป บรูไนก็เป็นประเทศเล็กๆ ที่ประเทศใหญ่ๆ ว่ายังไงก็ว่าตามก็ได้  

 แล้วถ้าไม่มีโทษประหารจะลดอาชญากรรมได้หรือไม่ มีทางออกหรือไม่ ไม่ใช่เมื่อไม่มีโทษประหารชีวิต

คุณก็ปล่อยเกิดการขายยาเสพติด เช่น ในข่าวที่ จ.นครศรีธรรมราชมีผู้ขนยาเสพติดจ านวน 200 คน ที่เรื่อนจ า

บางขวางมีเจ้าหน้าที่ร่วมขบวนการด้วย อยากจะบอกว่าถ้ากลัวยาเสพติดในเมืองไทยถ้าคุณเล่นงานเจ้าหน้าที่

ต ารวจให้เยอะๆ ยาเสพติดจะลดลง คุณไม่จ าเป็นต้องมีโทษประหาร เพราะตอนนี้เรือนจ ากลายเป็นที่ค้าเสพติด

ไปแล้ว การท่ีจะให้คดีอาชญากรรมลดลงต้องให้หลายฝ่ายช่วยกัน 

คุณชื่นสุข อาศัยธรรมกุล   

 ในประเทศไทยคนที่จะถูกโทษประหารชีวิตส่วนใหญ่มาจากคดียาเสพติด 

คุณสมศรี หาญอนันทสุข 

 เกินครึ่ง ในหลายประเทศนักโทษคดีค้ายาเสพติดไม่ถูกโทษประหารชีวิต ถ้าดูสถิติมาดูเป็นคดียาเสพ

ติดกี่คน ประเทศ ฟิลิปปินส์ ท าไมถึงรณรงค์และยกเลิกเรื่องนี้ได้ นอกจากแอมเนสต้ีแล้วยังมีองค์กรที่ช่วยเหลือ

อีกและประชาชนค่อนข้างเข้มแข็งและศาสนาที่นับคือคือคาทอลิกที่พระเจ้าสอนว่าไม่ควรคิดเอาชีวิตผู้อ่ืน 

 กัมพูชา ตอนที่ยูเอ็นเข้าไปได้เสนอเรื่องนี้ เมื่อสร้างชาติใหม่ได้น าเรื่องนี้เข้าไปด้วยว่าให้ก าหนดไม่มี

โทษประหาร 

คุณชูวัส ฤกษ์ศิริสุข 

 ถ้ากัมพูชาเจอแบบนอร์เวย์แล้วโทษประหารชีวิตจะไม่กลับมา ภายใต้แรงกดดันของการเมืองประชาชน

นโยบายของรัฐไม่มีอะไรมาการันตีเลยว่าจะไม่กลับมา สิ่งที่ส าคัญคือ ความเป็นเหตุผลของมนุษย์ ต่างหากที่

ควรจะฝังอยู่ในโครงสร้าง เกิดขึ้นได้เมื่อมีโครงสร้างการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยที่อัดแน่นพร้อมที่จะการันตีได้ 

เหมือนที่นายกนอร์เวย์ยืนยัน ถ้าคุณให้ประชาชนไม่มีสิทธิ์ถูกฆ่าจากรัฐมันคือประชาธิปไตย คุณคือเจ้าของ
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ประเทศ ในยุคที่เกิดความเปลี่ยนแปลงต้องต้ังค าถามแล้วว่าชีวิตใครมีค่ามากกว่าใคร มันจ าเป็นต้องมี

โครงสร้างประชาธิปไตย 

คุณสมศรี หาญอนันทสุข 

 ส าหรับกัมพูชา ต้ังแต่ปี 1996 ไม่มีโทษประหารและมีความคุ้นเคยกับการไม่มีโทษประหาร ถามว่าเขา

มีคดีที่ร้ายแรงมั้ย เขามีฆ่าตัดตอน วิสามัญฆาตกรรม ผู้น าของประเทศก็เคยก่ออาชญากรรมแต่ไม่ได้รับการ

ลงโทษ ถามต่อว่ามันเกี่ยวกับประเทศยากจนหรือไม่ แล้วเนปาลกับอเมริกาล่ะ ในรัฐส่วนใหญ่ของอเมริกายังมี

โทษประหาร เนปาลเป็นประเทศที่ยากจนแต่ยกเลิกโทษประหาร และเขาเข้าใจด้วยว่าท าไมต้องไม่มีโทษ

ประหาร  

อภิปรายและซักถาม 

- คุณต้อง วรภัทร เมืองไทยที่บอกว่าเป็นเมืองพุทธ มองหลายอย่างจากพุทธศาสนา อย่างในอินเดียพุทธ

ก็เคยล่มสลาย เพราะฮินดูเข้ามา จึงท าให้เริ่มมองหาแก่นของพุทธมากขึ้น เราเองรับพุทธในเชิง

พิธีกรรมและบาปบุญคุณโทษมากเกินไป ท าให้เข้าใจว่าท าเลวก็สมควรที่ได้รับผลกรรมถูกแล้ว ไม่

เหมือนตะวันตกที่เอาพุทธไป เอาแก่นภายในของพุทธไป ท าให้ส าเร็จในการใช้ศาสนาเพื่อการ

เปลี่ยนแปลง คนจะท าผิดยังไงก็ท าผิดวันยังค่ า เพราะเขาคือมนุษย์คนหนึ่ง สิ่งที่ขาดในสังคมไทย คือ 

สังคมเราไม่ได้เรียนรู้ที่จะมองมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ 

- คุณอ้อม เกิดค าถามว่า ถ้าเราเลิกโทษประหารเราจะสามารถยอมรับความผิดพลาดของนักโทษได้จริง

ไหม เช่นสื่อน าเสนอว่าที่ออกมาจากคุกแล้วยังกลับไปท าผิด ท าให้คนทั่วไปมองว่านักโทษไม่สามารถ

กลับตัวกลับใจได้ ดังนั้นการลงโทษจึงเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องแล้ว จะท าอย่างไรให้เขาเข้าใจและเห็น

คุณค่าของมนุษย์แต่ละคนได้ เราท าให้คนอ่ืนยอมรับแบบนี้ไม่ได้ 

- คุณสมศรี เราสามารถต้ังค าถามได้ว่าออกมาจากคุกแล้วกลับไปท าผิดกี่คน ใครบ้าง ก็ไม่สามารถระบุ

ได้ มีกลไกในการตรวจสอบหลังจากที่ออกจากคุกอยู่แล้วขึ้นอยุ่กับเจ้าหน้าที่ได้มีการติดตามนั้นหรือไม่  

แต่ในคดียาเสพติดต้องยอมรับว่ามีการกลับไปกระท าผิดซ้ า อาจจะเนื่องจากกระบวนการค้ายาที่ไม่

สามารถออกจากกลุ่มได้  ไม่มีทางเลือก ประสิทธิภาพของการท างานและประสิทธิภาพของ

กระบวนการยุติธรรม การตรวจสอบและติดตามของเจ้าหน้าที่ด้วยเป็นสาเหตุหนึ่งที่กลับมาค้ายาอีก 
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และเรื่องของเศรษฐกิจ เนื่องจากออกจากคุกแล้วอาจจะหางานท าไม่ได้ อีกทั้งเมื่อทราบว่าเคยต้องโทษ

มาก่อนอาจจะถูกสังคมตีตราได้ท าให้หางานสุจริตท าไม่ได้ ความเชื่อในสังคมไทยในวัฒนธรรมไทยว่า

ด้วยเรื่องกฎแห่งกรรม เช่น นักโทษฆ่าคนอ่ืนเขาก็สมควรต้องตายตกตามกันไป ตามความเชื่อเรื่องกฎ

แห่งกรรมและหลายคนตราหน้า เอ ไอ ว่าช่วยนักโทษทุกคน ซึ่งมันไม่ใช่ เป็นความเข้าใจผิด 

- คุณชูวัส สังคมไทย อิทธิพลทางศาสนา ท าให้คนเชื่อว่าคนอ่ืนดี คนอ่ืนชั่ว แม้กระทั่ง วาทะกรรมเรื่อง

การเมืองก็ยังมีเรื่องคนดีคนชั่ว คนท าไม่ดีเลยเป็นคนชั่ว เป็นอย่างอ่ืนไม่ได้เลยนอกจากคนชั่ว  วาทะ

กรรมแบบนี้เป็นตัวลดทอนเงื่อนไขที่ท าให้เขากลับไปท าชั่วอีก คือ คนที่ออกจากคุกถ้ากลับไป ใครกี่ % 

สื่อไม่เคยวัด สื่อเชื่อว่าเป็นแบบนั้นแล้วไม่เคยพิจารณาเงื่อนไขอะไรเลยว่าท าไมเขาถึงกลับไปท าแบบ

นั้นอีก และเรามเคยลงทุนที่จะท าการลดเงื่อนไขเลย ไม่มีหน่วยงานหางานให้เขาท า ไม่มีอะไรสารพัด 

แล้วเราจะท าอย่างไรกับครอบครัวที่ถูกฆาตกรรมและครอบครัวที่เป็นอาชญากรตรงนั้นล่ะ จะรู้สึก

อย่างไร เช่น พี่หรือน้องผมไปก่ออาชญากรรมแล้วโดนโทษประหารชีวิต ผมจะรู้สึกอย่างไรที่ถูกฆ่า 

เพราะผมก็มีมุมหนึ่งที่ผมรักพี่ผมและเห็นแง่ดีของพี่ อย่างน้อยก็เลี้ยงดูผม แต่มีมุมหนึ่งตรงนั้นล่ะว่าผม

จะอยู่อย่างไร ผมก าลังถูกท าอาชญากรรมเหมือนญาติผู้เสียชีวิตใช่มั้ย คุณจะท าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ หรือ 

กลายเป็นการท าอาชญากรรมซ้ าแลวซ้ าอีก เพียงแค่เปลี่ยนหน้าไป  

- เคยอ่านของ เอ ไอ เรื่องโทษประหารชีวิตใน 20 ปีที่ผ่านมาหลายประเทศยกเลิกโทษประหารไป 

ส่วนมากประเทศที่ยกเลิกโทษประหารเพราะสมัครเป็นสมาชิกอียู ไม่เกี่ยวกับความเห็นของประชาชน

ของรัฐบาล ของผู้แทนราษฎร ดูตัวอย่างประเทศที่ยกเลิกโดยสมัครใจ คือ อังกฤษเมื่อตอนที่เริ่มท าแรก

คนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วย ไม่มีพรรคการเมืองสมัยนั้นที่บอกว่าควรยกเลิกโทษประหารชีวิต แต่ก็มี สส. 

ที่ท ากันเอง  แต่ปัจจุบันคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต แสดงว่าคนทั่วไป

ส่วนมากไม่เปลี่ยนใจในเรื่องอดีต แต่คิดออกเองว่ารัฐมีอ านาจที่ท าหรือเปล่าแต่ถ้าเปลี่ยนใจนั้นมีน้อย

มาก ถามว่าแอมเนสตี้ต้องใช้เวลาและทรัพยากรเยอะให้คนอ่ืนเปลี่ยนใจหรือเปล่า  

- ถ้าเราน าเอาโทษประหารมาเป็นตัวชี้วัดของสังคม มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ  หรือเลป่า เราก าจัดโทษ

ประหารไปแสดงว่าสังคมไม่มีการ Respect จริงหรือเปล่า ถ้าเราจะไป unraise ปัญหารากเหง้าที่

แท้จริงของสังคม 
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- เคยท าโพลทางอินเตอร์เน็ต 4 ครั้ง เกี่ยวกับว่าคุณจะเอาโทษประหารหรือไม่ โพลมีคนท าน้อยผล

ออกมา 70 % ยังเอาโทษประหารอยู่ ซึ่งผลสะท้อนภาพใหญ่ๆ คือ คนที่เข้ามาท าส่วนใหญ่เป็นคนที่

ก้าวหน้า แต่ยังเอาโทษประหาร ซึ่งความเป็นจริงในสังคมเป็นแบบนี้ ก็ต้ังบนพื้นฐานว่าคนส่วนใหญ่

ต้องการโทษประหาร ค าถามต้ังอยู่บนตรรกะที่ว่า โทษที่หนักไม่ได้ท าให้คนกลัวและไม่ได้ลด

อาชญากรรม ผมค่อนข้างเชื่อ เพราะ ผมไปประชุมเรื่องสิทธิเสรีภาพที่สิงคโปร์กับนักสิทธิมนุษยชน

หลายๆ คน ลองถามคนไทยและต่างชาติว่า ท าไมถนนของสิงคโปร์สะอาด ท าไมที่ทางข้ามไม่มีรถเลย

แต่คนยังรอไฟข้ามถนน มีคนตอบทันทีว่าเพราะกฎหมายมันแรง โทษมันสูง ทั้งๆที่เขาเป็นนักสิทธิ

มนุษยชนและไม่เห็นด้วยกับการมีโทษประหารชีวิต เพราะฉะนั้นตรรกะที่ว่ามามันค่อนข้างอ่อนอยู่

เพราะมันถกเถียงกันได้แม้แต่คนที่พูดเองก็ยังเกิดการถกเถียงกันเอง  

- หนังสื่อเรื่องค าสารภาพสุดท้ายของนักโทษประหาร อ่านแล้วอ่านยากมาก มีหนังสือเล่มหนึ่ง

ซึ่งผู้คุมเชียนแต่ผู้คุมคนนี้ไม่เอาโทษประหารชัดเจน มีเหตุผลประมาณ 20 หน้า มีชั้นเชิงใน

การเขียนอารมณ์ความรู้สึก ประสบการณ์ที่เขาเจอตามหลักวิชาการดีมากครับ 

- คุณชูวัส มีค าถามคล้ายๆ กับพี่เอล๊กซ์ถาม แต่ก็เป็นการท างานภายในของเอไอเอง ไม่ รู้ว่าการณรงค์

เรื่องโทษประหารชีวิต ในฐานะของสื่อของประชาไท มันเป็นงานของแอมเนสต้ีมากกว่าเป็นงานที่จะ

น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคม ผมคิดว่าสังคมไทยต้องการความเคารพความแตกต่างทางความคิด

ซึ่งเป็นฐานของเกาะ นั่นต่างหากที่คนไทยต้องการในการรณรงค์ ดีกว่าจะไปรณรงค์ให้ยกเลิกการ

ประหารชีวิตซึ่งมีแต่ท าให้แอมเนสต้ีกลายเป็นศัตรูกับคนทั่วไปมากกว่า ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องภายในของ

เอไอที่ต้องคิดมากกว่า โทษประหารชีวิตก็มีในไทยมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลอะไร พอเจอเหตุการณ์

รุนแรงก็กลับมาตอกย้ าและหนาแน่นขึ้นทุกที เอาเข้าจริงตรรกะที่ยิ่งชีพพูดเรื่องการบังคับด้วยกฎหมาย

แล้วได้ผล มันก็มีจ านวนคนที่เชื่อแบบนั้น แม้กระทั่งตัวเราเองก็เถียงได้ว่าสื่อที่บอกว่าการลงโทษแล้ว

มันมีผลจริงๆ มันเถียงไม่ออกจริงๆ มีคนที่กลัวจริงๆ เรื่องโทษ เพราะ โดยคอมมอนเซ้นส์การลงโทษ

แรงๆ ก็ท าให้เรากลัวไม่กล้าท าอะไรบางอย่าง  

- คุณสมศรี มีหลายประเทศในยุโรปไม่เห็นด้วยกับโทษประหารถึงแม้ไม่ใช่สมาชิก เอ ไอ มันต้องมีโทษ

หนักคนถึงจะกลัว เราตีความไม่เหมือนกัน เราต้องถกเถียงกับตัวเองมากๆลองคิดหนักๆ ว่าโทษหนัก
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ท าให้คนกลัว ยิ่งเราเห็นพัฒนาการของสังคมที่มีปัญหาเราต้องคิดมากๆ แต่เหมือนกับเราก าลังขัดแย้ง

กับตรรกะ ขัดแย้งกับตนเอง แต่ลองมาคิดกันว่าโทษหนัก เช่น จ าคุกตลอดชีวิตของยุโรป ก็เป็นที่ตกใจ

มาก เวลาพูดเรื่องนี้ เรามักจะถูกประนามว่า เราไม่เห็นใจกับเหย่ือผู้เคราะห์ร้ายเลย  

- สิงคโปร์กับมาเลเซีย ก็มีไม่กี่ข้อหาที่จะถูกตัดสินประหารชีวิต เช่น ยาเสพติด มีโทษประหารแล้วปัญหา

ยาเสพติดลดลงหรือไม่ การเคารพกฎจราจรลดลงหรือไม่ โทษประหารที่มีในมาเลเซียหรือสิงคโปร์ หรือ

ถ้ายกเลิกโทษประหารที่สิงคโปร์จะท าให้บ้านเมืองสกปรกหรือไม่ข้ามถนนตรงทางข้ามหรือไม่ ประโน

คือ ไม่ได้ท าให้คนเหล่านั้นในสิงคโปร์ปฎิบัติตามกฎหมายมากขึ้นแต่การบังคับใช้กฎหมายอย่าง

ตรงไปตรงมาต่างหาก การบังคับใช้กฎหมายต่างหากที่ส าคัญ ถ้าเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่แบบเที่ยง

ธรรมและเที่ยงตรงนั้น เช่น ค่าปรับ 1,000 บาท แต่ถ้าเจ้าหน้าเรียกเก็บแล้วบอกว่าถ้าเสียตรงนี้ 100 

บาท ปัญหาคือการบังคับใช้กฎหมาย 

- ทุคนโทษคนที่ท าความผิด ผิดโดยสันดานต้องถูกลงโทษ แต่เราไม่เคยคิดเลยว่าเรามีส่วนท าให้เกิด

อาชญากรรม เราไม่เคยลองตัวเองเลย เราต้องถามตัวเองว่าเราเคยตรวจสอบนโยบายของสังคมของ

รัฐมั้ย เราเห็นเด็กถูกทอดทิ้ง เราเห็นเด็กเร่ร่อน เราท าอย่างไร เราสนับสนุนองค์กรที่ท างานตรงนั้นมั้ย 

ในขณะที่เราไปด่ืมเหล้าเสียเงิน 200 – 300 บาท ก็ไม่สามารถท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ 

- แนวโน้มเรื่องการยกเลิก เป็นไปในทางที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในสถานโลกและไทย คือ ปัญหาเรื่อง

ทัศนคติไม่เฉพาะเรื่องประหารชีวิต  เรื่องพระเพราะพระเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม เชื่อว่าคนที่ท าแบบนี้ต้อง

ได้รับการตอบสนอง เรื่องภูฎาน มีผู้อพยพชาวเนปาลเป็นแสนคน จริงอยู่ไม่มีโทษประหารแล้ว แต่

กฎหมายหมิ่นยังมีโทษถึงประหารชีวิตอยู ่
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วาระ 3 การรายงานและอนุมัติ 

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   (Structure Recognition / Moving Close to the Ground) 

คุณสมชาย หอมลออ  ประธานสมาคมฯ  กล่าวน าเข้าสู่การพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญ 

ประจ าปี 2555 

จ านวนสมาชิกเข้าประชุม 53 คน จะครบองค์ประชุมเมื่อมีผู้เข้าร่วม 30 คนขึ้นไป 

ประเด็นแจ้งให้ทราบ 

- การแก้ไขธรรมนูญ 

- อัตราค่าสมาชิก 

- การพ้นจากการเป็นกรรมการถ้าขาดการประชุมเป็นเวลา 3 ครั้ง แต่ยังไม่ได้อนุมัติจากนายทะเบียน

ของสมาคม 

- เอ ไอ ประเทศไทยได้รับการรับรองจากแอมเนสต้ีสากลเป็น Structure แล้ว มีฐานะเป็นองค์กรที่

สมบูรณ์ทั้งโลกมีสิทธิหลายประการ ทั้งสมัชชานานาชาติและลงคะแนน เรามีสิทธิ์ส่งผู้แทนไปประชุม

สากล แต่เราไม่มีสิทธิโหวตในที่ประชุม  

อธิบายการเข้าเป็นสมาชิกนานาชาติ structure 

- ถ้าเรามีความก้าวหน้าเราสามารถ apply เป็น Structure ได้ 

- มี 3 ระดับ คือ Pre structure  Structure  Section 

Moving close to the ground 

- กระจายการท างานไปสู่ที่อื่นมากขึ้น ตอนนี้เริ่มปฎิบัติแล้ว 

- ไทยมีการต้ังส านักงานสาขาหรือตัวแทนที่ กทม. ด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าท างานในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ จะสามารถต้ังส านักงานได้ภายในปี

หน้า 
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ในไทยมีนโยบายการท างานในภูมิภาค เพื่อให้สมาชิกในต่างจังหวัดมีส่วนร่วมในการเสนอ

ความเห็นและส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ โดยจะมีสมัชชาสมาชิกภูมิภาค โดยประชุมอย่างน้อยปีละ

ครั้งมีการอภิปรายประเด็นต่างๆ ที่อยู่ใน เอ ไอ ประเทศไทย สอดคล้องกับการเลือกต้ังด้วย โดยจะให้

ลงคะแนนทางไปรษณีย์ 

ข้อซักถามและข้อเสนอแนะ 

- ไทยสามารถพัฒนาให้มีการท างานระดับภูมิภาคได้ คือ ได้รับการช่วยเหลือจาก เอ ไอ 

อินเตอร์เนชั่นแนล โดยมีเพื่อนจากส านักงานเลขาธิการ ที่กรุงลอนดอน เพื่อนจากออสเตรเลีย

มาช่วย เป็นความช่วยเหลือกันของแอมเนสต้ีอินเตอร์เนชั่นแนล 

- ความหลากหลายของสมาชิกที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ปีนี้จะขยายผลไปที่

กลุ่มอื่นๆ มากขึ้น นอกจากการแก้ไขข้อปฎิบัติจะท าให้กลุ่มเข้มแข็งมากขึ้น 

- เอ ไอ สนใจเรื่องความหลากหลายมาก เราคววรขยายวงไปสู่ชาติพันธุ์ต่างๆ มากขึ้น เพราะเขา

ถูกละเมิดในหลายมิติ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2554 

2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2554 

รายงานโดย คุณชื่นสุข อาศัยธรรมกุล   

อุปนายกสมาคม/รองประธานกรรมการบริหาร 

- การแก้ไขวันที่และปี พ.ศ.ในรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2553 

- ค่าตรวจสอบบัญชี แก้เป็นค่าสอบบัญชี ค่าด าเนินการ 2 หมื่นบาท 

- หน้า 9 ค่าสมัครสมาชิก เปลี่ยนจาก 600 เป็น 500 บาทและบุคคลทั่วไป 100 บาท 

ข้อเสนอแนะ 

- ข้อเสนอแนะและข้อซักถามจากสมาชิกในที่ประชุม อยากให้มีการน าเสนอว่าแก้ไขหรือมีการ

ด าเนินการอย่างไรบ้าง 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2554 
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3. รับรองรายงานการเงินและงบดุล ส าหรับปีการเงิน 2554 

รายงานโดย  คุณพิมพ์ใจ พิมพ์ใจชน เหรัญญิกสมาคม     

ตารางรายรับของแอมเนสต้ี 

แหล่งท่ีมาของรายได้ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชั่นแนล 4,081,200 

แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชั่นแนล เนเธอร์แลนด์ 259,554 

โปรแกรมภาษาเอเชีย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 607,900 

เครือข่ายเยาวชนเอเชียแปซิฟิก  

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 13,125 

เงินส ารอง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 1,500,000 

ค่าสมาชิก 21,660 

ขายของที่ระลึก 102,951 

ระดมทุนงาน AI@50 489,201 

บริจาค 110,300 

ดอกเบี้ยธนาคาร 27,385 

รวมรายรับ 7,213,276 

 

รายได้ประมาณ 5 ล้านเจ็ดแสนกว่าบาท 

- ทุนหลักๆ มาจาก แอมเนสตี้ ส่วนหาเองได้ประมาณ 10%ของรายได้ เมื่อเราต้ังเป็น Structure 

แล้วเกิดความคาดหวังว่าเราจะต้องอยู่ได้ด้วยตนเองหรืออยู่ได้ด้วยสมาชิก 
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- การระดมทุน กว่า 50% ได้มาจาก คอนเสิร์ต 50 ปีเอไอ 

ตารางรายจ่ายของแอมเนสต้ี 

แหล่งท่ีมาของรายจ่าย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

งานพัฒนาสมาชิกและเครือข่าย 913,144 

งานรณรงค์ 1,591,606 

งานสิทธิมนุษยชนศึกษา 719,228 

AI@50 695,697 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโปรแกรม 1,807,313 

งานส่งเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กร 312,898 

ค่าใช้จ่ายส านักงาน 820,256 

รวมรายจ่าย 6,860,142 

 

- รวมจ่าย 6 ล้านกว่าบาท 

- รายจ่ายเกินจากรายรับ แต่เรายังมีงบส ารองจากปี 2008 - 2010 และของบไปทาง IS ท าให้

เบิกงบมาได ้

- โดยขอเบิกเป็นเวลา 3 ปี ต้ังแต่ 2010-2012 ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีสุดท้ายที่จะได้งบส ารอง 

ข้อซักถามและข้อเสนอแนะ 

- มีหนี้อยู่ก้อนหนึ่งที่เราต้องติดตาม โดยที่อาจารย์โอนเงินเข้าบัญชีเอไอทุกเดือน ถ้าขาดส่งก็จะ

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยมีคนท างานท่านหนึ่งที่ไม่สามารถเคลียร์บัญชีได้และยอมรับที่
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จ่ายเงิน(ยอมรับสภาพหนี้) ตอนนี้คืนมาบ้างแล้ว เรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้ว ยอดเงิน 2 แสน 7 

หมื่นบาท 

- สภาวะการเงินขององค์กร ปี 2010 - 2013 ได้รับการคอนเฟิมจาก เอ ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล 

แล้วว่าได้รับงบแน่นอน แต่ที่น่ากังวลคือเราจะไม่มีเงินส ารองในปี 2014 เพราะเราใช้

งบประมาณส ารองไปหมดแล้ว โดยที่ทางส านักงาน ได้เขียนโครงการ ส่งไปที่องค์กรอ่ืนๆ ด้วย 

เพื่อที่จะได้งบมาท างานต่อๆ ไป แต่หลักๆ คือค่าสมาชิก แต่เรายังไม่สามารถพึ่งตรงนั้นได้

เต็มที ่

- การตัดบัญชีสมาชิกโดยบัญชีธนาคาร อยู่ในขั้นตอนการคุยกับธนาคาร 

- ในหลายประเทศมีฐานสมาชิกกว้างขวางมาก มีสมาชิกเป็นแสนคน ท าให้สามารถสนับสนุน 

เอ ไอ ในที่อ่ืนๆ ได้ ปัญหาไม่ได้มาจากการใช้ในกิจกรรมอย่างเดียว แต่เป็นตัวชี้วัดด้วยว่า ถ้า

เราได้รับเงินจากสมาชิกมากขึ้นแสดงว่าเราเข้มแข็งและเติบโต สังคมเข้าใจในเรื่องสิทธิ

มนุษยชนมากขึ้น โดยการบริจาคเงินเข้าองค์กรหรือเราต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในสังคม 

ถ้ายอดเงินบริจาคเพิ่มมากขึ้น แสดงว่าสังคมไทยต่ืนตัวเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการเงินและงบดุลประจ าปี 2554 

แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดอัตราค่าตอบแทน 

โดยที่เหรัญญิกเสนอให้ใช้ Audit Plus เนื่องจากคุ้นเคยกับระบบการเงินของเอไอแล้ว 

ข้อเสนอแนะ 

- ประกาศรับผู้สอบบัญชีก่อนมีการประชุมประมาณ 1 เดือนเพื่อน ามาพิจารณาร่วมกันต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท Audit Plus ด้วย ราคา 20,000 บาท 
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วาระท4ี รับรองรายงานกิจกรรม ประจ าปี 2554 

รายงานโดย  เจ้าหน้าที่ส านักงาน     

คุณสุธารี วรรณศิริ รายงานกิจกรรมฝ่ายรณรงค์ งานเอไอเน้นที่การเปลี่ยนแปลง ส าหรับงานปีที่ผ่าน

มา เนื้อหามี 4 ประเด็น คือ 

- ปลดปล่อยนักโทษการเมืองที่พม่า เช่น ฉายหนัง แลกเปลี่ยนระหว่างนักกิจกรรมไทยและพม่า 

อบรม Activism workshop เขียนข่าว และตัดต่อวิดีโอ วันผู้ลี้ภัยสากล วันปลดปล่อยนักโทษ

สากล 

- เสรีภาพในการแสดงออก มีการพูดคุย เสวนา พูดคุยเรื่อง UPR ทบทวนกลไกสิทธิมนุษยชนใน

สหประชาชาต ิรณรงค์เรื่องเชลล์ให้ท าความสะอาดลุ่มน้ าเนเจอร์ 

- ตอบสนองต่อกรณี หลิวเสี่ยวโป(ผู้ที่ได้รับรงวัลโนเบลสาขาสันติภาพ) ยังวูยคง(นักโทษคดียา

เสพติดทีส่ิงคโปร์) รณรงค์ที่หน้าสถานฑูตสิงคโปร์ 

- แสดงการมีส่วนร่วมกับ เอ ไอ อิเตอร์เนชั่นแนล รวบรวมสถานการณ์สิทธิ์ทั่วโลกเพื่อแถลงข่าว 

จัดงาน 50 ปีเอไอ การเขียนจดหมายเรียกร้องสิทธิ์ 

คุณตฤณ ขุมทรัพย์ รายงานกิจกรรมการท า Human Rights Education(HRE) การให้ความรู้เรื่อง

สิทธิมนุษยชนศึกษา มีมหาวิทยาลัยร่วม 8 แห่ง โรงเรียนและสถานพินิจ ท าเพื่อให้เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน 

คุณสินีนาฎ เมืองหนู(ฝ่ายพัฒนาสมาชิกและเครือข่าย) สมาชิกและกลุ่มต่างๆ จะเพิ่มขึ้น ถือว่ามีการ

พัฒนาและมีส่วนร่วมขจากสมาชิกเพิ่มขึ้น ปีที่ผ่านมาการเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มนักเรียน รร นานาชาติ มี 6 

กลุ่ม กลุ่มนักเรียน มีความสนใจไม่เหมือนกัน เช่น สนใจเรื่องการปลดปล่อยนักโทษการเมืองในพม่า เรื่อง

รณรงค์ ปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่ประชุมกันระหว่างสมาชิกกับส านักงาน ว่าเกิดอะไรและเราจะร่วมมือกันต่อไป

อย่างไร ปีที่แล้วมีสมาชิก 714 คน บทบาทหน้าที่ของสมาชิก ก็มีทั้งเทคแอคชั่นออนไลน์ออฟไลน์ และสนับสนุน

งบประมาณกิจกรรม พยายามให้สามชิกเทคแอคชั่นและกลายเป็นนักกิจกรรมและจนกลายเป็นนักเคลื่อนไหว  

ปีที่ผ่านมามีสมาชิกที่มีการร่วมกิจกรรมเป็นประจ าเสมอมา เพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกที่ที่เข้าร่วม

กิจกรรมกับเรา โดยมีรางวัล ดังต่อไปนี้ 
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- รางวัล Amnesty Group Activist Award 2012 มอบแก่  ISB Amnesty Club (International School 
Bangkok) 

- รางวัล Couple Who Always With Amnesty Award 2012 มอบแก่ Piyanut Kotsan & Charles 
Symons 

- รางวัล Member Who Always With Amnesty Award 2012 มอบแก่ Alec Bamford 

- รางวัล Ask One More Award 2012 มอบแก่ Keeratikarn Techawatanakul 

- รางวัล Ask One More Award 2012 มอบแก่ Anantachai Pothikham 

- รางวัล Most Frequent Volunteer Award 2012 มอบแก่ Anchalee Seemuang 

- รางวัล Most Frequent Volunteer Award 2012 มอบแก่ Hemmapat Boonyoiyad 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

วาระที่ 5 เสนอโครงการและกิจกรรม ปี 2555-2556 และยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตขององค์กร 

  น าเสนอโดย  คุณปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้อ านวยการ 

แอมเนสต้ี ประเทศไทย ต้องท างานร่วมกับแอมเนสต้ีทั่วโลกด้วย ในปี 2020 จะเปลี่ยนให้เอไอเป็น

องคก์รขับเคลื่อน โดยมีผลกระทบ 4 ด้าน 

- เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนที่ถูกละเมิด 

- เปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีเคารพสิทธิ 

- เปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบของรัฐหรือบรรษ ทต่างๆ ให้เคารพสิทธิมากขึ้น 

- การขับเคลื่อนกิจกรรม 

ส าหรับไทยหลังจากที่ เราปรึกษาหารือกับสมาชิก  น ามาซึ่งแผนงานที่จะท างานเพื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย คือ รัฐประกาศยกเลิกโทษประหารชั่วคราว(เพื่อจะน าไปสู่การยกเลิกอย่างถาวร) 

เปลี่ยนแปลง 
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ภายในปี 2015 เราจะเพิ่มสมาชิกให้ได้ 1,500 คน และมีกลุ่มผู้ท ากิจกรรมให้ได้ 15 กลุ่มและมีนัก

กิจกรรมทั้งออนไลและออฟไลน์ 5,000 คน รายจ่าย 10% จากการใช้จ่ายจะใช้จากการระดมทุนภายในของเรา

การท างานกับภาครัฐในประเด็นยกเลิกโทษประหาร 

เนื่องจากเราได้เปลี่ยนผังองค์กร 

ผู้อ านวยการ : ปริญญา  บุญฤทธิ์ฤทัยกุล  (แอน ) 

ผู้ประสานงานฝ่ายรณรงค์ : สุธารี  วรรณศิริ  (กระติก) 

ผู้ประสานงานฝ่ายพัฒนาสมาชิกและเครือข่าย : สินีนาฏ  เมืองหนู  (แก้ม) 

ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารองค์กร : เนาวรัตน์  เสือสอาด  (น้อง)  

เจ้าหน้าที่นักกิจกรรม: นวพร  ศุภวิทย์กุล (ตุ๊กตา)  

เจ้าหน้าที่ส านักงาน : ผกามาส  ค าฉ่ า (ฝน)  

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม กลาง  : Adithi  Phadhad    

เจ้าหน้าที่ภาคสนามอีสาน : พิษณุเดช  สุภาค า (เบน)  

เจ้าหน้าที่ภาคสนามเหนือ  จุไรพร  จิตพิทักษ์ (แอ๊ด)   

เจ้าหน้าที่ภาคสนามใต้  กิตติศักด์ิ  จันทร์ใหม่ (เดียร)์  

- งบประมาณ มาจาก เอ ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล สองปีประมาณ 8 ล้านบาทและได้รับทุนจาก OSI  

- จากการตรวจสอบอยากให้ท ากิจกรรมให้น้อยลง 

ข้อซักถามข้อเสนอแนะ 

- เสนอให้ระดมทุนจากชนชั้นกลางหรือสูงที่พร้อมจะบริจาคแต่ไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ 

- กรรมการชุดต่อไปต้องเลือกคนที่เข้มแข็งจะได้ท างานต่อไป 

- อยากให้ลองหากลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ที่เกษียณอายุงานแล้วแต่ยังมี

พลังมีความสามารถอยู่ 
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- สามารถดึงภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมด้วยจะดีมาก เพราะภาคธุรกิจก าหนดทิศทางของประเทศ ถ้าเรา

ท าให้ภาคธุรกิจเห็นความส าคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนได้ เราจะมีแนวร่วมมาก 

- เรื่องสมาชิกค านึงถึงความหลากหลายแล้วเราควรมีคณะกรรมการระดับภาคด้วย เพราะ แต่ละภาคมี

บริบทที่แตกต่างกัน กลไกกรรมการระดับภาค 

- แนวทางในการระดมทุน ถ้าร่วมกับองค์กรต่างๆ แล้วท าแพ็คเกจเพื่อระดมทุนแบ่งสัดส่วนกันไป 

- วิธีการเข้าหากลุ่มสมาชิก เราจะเข้าไปท ากิจกรรมใน รร โดยใช้กลไกสิทธิมนุษยชนเข้าไป HRและมีการ

พูดคุยอ่ืนๆ ตามมามากขึ้น เช่น เมื่อปีที่แล้วจะมีฝ่ายสิทธิมนุษยชนศึกษาแต่ปีนี้จะไปอยู่ในงานสมาชิก

และเครือข่าย 

- มีนักโทษทางการเมืองในเมืองไทยแต่ยังไม่เห็นเอไอเข้ามามีบทบาทหรือด าเนินการใดๆ และเราควร

ท างานกับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เพราะกลุ่มนี้ก็ถูกละเมิดสิทธิ์มากมาย 

- อยากให้เอไอ ท างานกับกลุ่มแรงงานและนักโทษการเมือง และควรจะเรียกร้องที่จะยกเลิก 112 เพื่อให้

เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยในไทยต่อไป 

- เสนอให้เอไอ ท าการเปิดประมูลภาพของศิลปินทีม่ีชื่อเสียง 

- Position กรณีกฎหมายหมิ่น ม.112 ใครที่สามารถฟ้องได้และอาญาและหมวดของความมั่นคง  และ 

พรบ. การแก้ไขคอมพิวเตอร์ 

- การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อยากให้มองคนทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติ การปรับตัวเข้าสู่

ประชาคมภาคประชาสังคมยังขาดความเข้มแข็ง เอไอน่าจะท า 
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วาระที่ 6 การแก้ไขธรรมนูญ / ข้อบังคับของสมาคม 

คุณชื่นสุข อาศัยธรรมกุล   

 ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังกรรมการและประธาน โดยการลงคะแนนล่วงหน้าก่อนถึง

ประชุมใหญ่ แต่จะน าคะแนนเสียงทั้งหมดมารวมกันวันนี้ แต่เราจะท าเช่นนั้นได้ เราต้องแก้ไขธรรมนูญก่อน 

อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

- หลักการท าให้สมาชิกถูกจ ากัดในการมีส่วนร่วม 

- ต้องส่งประวัติล่วงหน้าก่อน รวมถึงเสียงพูดให้สมาชิกเพื่อให้สมาชิกได้ตัดสินใจก่อน 

- การลงคะแนนผ่านการส่งไปรษณีย์แบบปิดผนึก 

- วิธีการส่งไปรษณีย์อาจจะท าให้คนส่งน้อยแต่ถ้าเป็น proxy vote จะได้มีการประชุมที่ภูมิภาคและ

ภูมิภาคมีส่วนร่วมมากขึ้น//ปัญหาเรื่อง proxy จะท าให้ขัดกับหลักการของเรา เพราะของเราเป็นการ

ลงคะแนนลับ เช่น ในวงการทนายความก็มีปัญหาการเล่นพรรคเล่นพวกนั้นมากอยู่เหมือนกันถ้าท า

แบบ proxy ถ้าสมาชิกลงคะแนนส่งไปรษณีย์ สมาชิกอาจจะไม่ได้พูดคุยกันก่อนเลือก แต่เราจะมีเวที

ภูมิภาค และให้ลงคะแนนโดยลับและปิดผนึก 

- เรื่อง proxy vote เพราะในเลือกต้ังทั่วไป อาจจะไม่ใช่ เพราะเรายังไม่มีปัญหาขนาดนั้น ถ้าใช้ poster 

vote แล้วจะมีการผิดกติกาอะไรในธรรมนูญหรือเปล่า แต่ความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในวันนี้ก็จะขาด

ไป 

- ได้มีการทดลองเวทีภูมิภาคไปแล้ว โดยมีลักษณะการประชุมเหมือนวันนี้และมีการแนะน าผู้สมัครไป

แล้ว 

- บัตรเลือกต้ังควรออกแบบบัตรที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นของจริง 

- ตอนนี้เหลือสองทางเลือกคือ ประชุมที่ภูมิภาคแล้วมีการโหวต แต่น าบัตรมานับคะแนนในการประชุม

ใหญ่ที่ กทม หรือจะส่งไปรษณีย์ หรือท าทั้งสองอย่าง 

- เราควรออกแบบบัตรให้สามารถตรวจสอบได้ 
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สรุป 

- ให้มีการเลือกต้ังล่วงหน้าแบบลงคะแนนลับ โดยส่งไปรษณีย์แบบปิดผนึกและท าการนับคะแนนในวัน

เลือกต้ังจริง 

มติที่ประชุม  เห็นด้วยกับการแก้ไขธรรมนูญ 

 

วาระที่ 7 เลือกตั้งประธาน และกรรมการ  

แนะน าตัวผู้สมัครผ่านคลิบวิดีโอ 

1. ช านาญ จันทร์เรือง 

2. สมชาย หอมลออ 

3. วรชาติ ภูมิอุไร 

4. วรภัทร วีรพัฒนคุปต์(ขอถอนตัว) 

5. วิชัย ศรีรัตน์ 

ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกต้ังต้องเป็นสมาชิกเกินกว่า 6 เดือนและไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ประสานงาน

ภูมิภาคของ สมาคม แอมเนสตี้ ประเทศไทย 

หน้าที่คณะกรรมการ 

- ควบคุมทิศทางการด าเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับธรรมนูญและข้อบังคับของแอมเนสต้ี อินเตอร์

เนชั่นแนลและธรรมนูญของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

- ก ากับดูแลด้านการเงินเพื่อให้เกิดการบริหารอย่างเหมาะสม 

- คาดการณ์และวางแผนยุทธศาสตร์ในอนาคตของแอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

- สร้างความเชื่อมั่นว่าการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หลักนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ด าเนินการตัดสินใจระดับประเทศเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายระดับนานาชาติ และวางแผน

ยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีกระบวนการ 

- แต่งตั้งตัวแทนส าหรับกระบวนการการตัดสินใจเชิงนโยบายระดับนานาชาติ 
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- พัฒนายุทธศาสตร์ส าหรับสมาชิกและโครงสร้างของนักกิจกรรม บนจุดมุ่งหมายเพื่อระดมทรัพยากร

และสร้างความเติบโตด้านสมาชิกและอาสาสมัครขององค์กร 

- ดูแลให้คณะท างานขององค์กรมีความรับผิดชอบ 

- รับผิดชอบการจัดท ารายงานต่างๆ ให้กับสมาชิก 

- จัดท ารายงานการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานรวมทั้งรายงานการเงินที่

ถูกต้องให้กับสมาชิกและองค์กรภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

- แต่งต้ังผู้อ านวย ติดตามดูแลและประเมินผลการท างานของผู้อ านวยการ และก าหนดขั้นตอนให้

ผู้อ านวยการรายงานและสามารถตรวจสอบได้ 

- รับผิดชอบในการก ากับดูแลการระดมทุนโดยรวมขององค์กร  (ก ากับดูแลยุทธศาสตร์การระดมทุนของ

องค์กรและการน าไปปฏิบัติใช้อย่างเหมาะสม) 

- ท างานร่วมกับส านักงานเพื่อสร้างแผนการระดมทุนที่ประกอบด้วยชุดของยุทธวิธีที่เหมาะสม 

- ท างานกับทีมงานระดมทุนในความพยายามของพวกเขาในการระดมทุน 

- มีบทบาทน าในการด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการระดมทุน 

- ตรวจสอบความพยายามในการระดมทุนเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติดังกล่าวถูกต้องทางจริยธรรม ผู้

บริจาคเป็นที่ยอมรับอย่างเหมาะสมและความพยายามระดมทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ 

 

จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 33 คน 

เบอร์ 1   ช านาญ จันทร์เรือง  13 คะแนน 

เบอร์ 2  สมชาย หอมลออ  19 คะแนน 

บัตรเสีย 1 ใบ  

มติที่ประชุม รับรอง นายสมชาย หอมลออ เป็นประธาน ด้วยคะแนนเสียง 19 คะแนน 

 

มีผู้สมัครเข้าเป็นคณะกรรมการของ เอไอ มีจ านวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี ้

1. ช านาญ จันทร์เรือง 

2. วรชาติ ภูมิอุไร 
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3. วรภัทร วีรพัฒนคุปต์(ขอถอนตัว) 

4. วิชัย ศรีรัตน ์

จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 33 คน 

เบอร์ 1 ช านาญ จันทร์เรือง จ านวน  21 คะแนน 

เบอร์ 3 วรชาติ ภูมิอุไร  จ านวน  3 คะแนน 

เบอร์ 5  วิชัย ศรีรัตน์  จ านวน  8 คะแนน 

บัตรเสีย 1 ใบ 

มติที่ประชุม รับรอง ช านาญ จันทร์เรือง เป็นคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 21 คะแนน 

มร.โก กล่าวความรู้สึกในการร่วมเวทีในวันนี้ 

 เป็นเกียรติมากที่ได้มาวันนี้และมาในฐานะอินเตอร์ เริ่มจากประสบการณ์ส่วนตัวเขามา กทม ครั้งแรก

เมื่อปี 1991 เพื่อร่วมประชุม AI กทม. เหมือนเป็นจุดหมายปลายทางที่เขาเดินทางใน 20 ปีที่ผ่านมา หลังจาก

นั้นเขาสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในเมืองไทยเพราะมีความคล้ายกับเกาหลีใต้ เขาเข้าใจดีว่า เอ ไอ ประเทศไทย 

ต้องมีความด้ินรนในการท างานอย่างไรบ้าง คณธกรรมการเอไอเข้าใจการท างานทั้งในประเทศและภายใน

องค์กรของเอไอไทยเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้น AI อยากจะยินดีกับเอไอที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

ในสองสามปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสากลจึงอนุมัติสถานะเอไอไทยให้เป็น Structure ดังนั้นทุกคนน่าดีใจที่

ท างานให้ส าเร็จในสภาวะที่ยากล าบากได ้อยากยินดีกับทุกคนในที่นี้ บอร์ด สตาฟ และอาสาสมัครทุกคน นี่คือ

จุดเริ่มต้นก่อนที่จะเดินทางไกล จากประสบการณ์ในเกาหลีใต้และประเทศอ่ืนๆ การยากล าบากในการท างาน

คือโอกาส เขาคาดหวังจะเห็นความก้าวหน้าของเอไอไทยจาก Structure เป็น Section ในอนาคต 

 ขอแสดงความยินดีอีกครั้งว่าถ้าเราไปถึงเป้าหมายที่เราเจริญเติบโตจะเป็นอย่างไร เขาฝันว่าจะสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงได้อยา่งไรถ้าประเทศมากมายเป็นอย่างอเมริกา ก่อนจะถึงตรงนั้นเราต้องการสมาชิก 1 แสน

คน ย้อนกลับไปที่ปี 2003 มีสมาชิกเพียง 1,300 คน ตอนนี้มี 16,000 คน ถือเป็น Structure ที่ใหญ่ที่สุดใน

เอเชีย เราก าลังไปถูกทิศทางแล้วนั่นคือยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด ถ้าเขายังอยู่กับเอไอและเขาไปพูดกับสมาชิกใหม่ 

เขาอาจจะไม่เชื่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ เอไอจะท าดีที่สุดเพื่อสนับสนุนพวกเราทุกคน 
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วาระที่ 8. อื่นๆ 

จับรางวัลแจกสมาชิก 

 คณะกรรมการบริหาร ประจ าปี 2555 เป็นดังนี้ 

1. นายสมชาย หอมลออ ประธานกรรมการ/นายกสมาคม 

2. นายช านาญ จันทร์เรือง กรรมการ 

3. นางสาวพิมพ์ใจ พิมพ์ใจชน เหรัญญิก 

4. นางชื่นสุข อาศัยธรรมกุล กรรมการ 

 

ปิดการประชุม เวลา 17.00 น. 

คุณสมชาย หอมลออ ประธานสมาคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณทุก

ท่านและปิดการประชุม 

 
 

 

 

 

 

 

 


